

การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)			
หัวข้อเรื่อง	การรวบรวมเอกสารและข้อสนเทศเพื่อการเขียนบทความ (ตอนที่ 5 การหาแหล่งเอกสารและข้อสนเทศเพื่อสะสมข้อมูล)			เลขที่เอกสาร	Re 05/2555
				วันที่รายงาน	พฤษภาคม 55
ประเภท	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน	<input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน
				ธาริ วารีสัจด์	ผู้จัดทำ ผะอบ พวงน้อย

**วัตถุประสงค์** เพื่อลดปัญหาและความยุ่งยากในการเริ่มต้นเขียนบทความวิชาการของบุคลากร

**ปัญหา** บุคลากรที่ต้องการเขียนบทความวิชาการ ประสบปัญหาและความยุ่งยากในการรวบรวมเอกสารข้อสนเทศเพื่อการเขียนบทความ ในระยะเริ่มต้นของการฝึกการเขียนบทความวิชาการ

**สาเหตุ** บุคลากรขาดประสบการณ์ในการเริ่มต้นการรวบรวมเอกสาร และข้อสนเทศที่ดี ทำให้ขาดความมั่นใจที่จะลงมือเขียนและท้อแท้ ไม่สามารถเริ่มงานเขียนบทความวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง

**แนวทางการแก้ไข**

**ขั้นที่ 3 การหาแหล่งเอกสารและข้อสนเทศเพื่อสะสมข้อมูล**

แหล่งเอกสารและข้อสนเทศที่น่าสนใจแห่งแรกที่ขอเชิญชวนให้ท่านไปใช้ประโยชน์และสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยในการค้นคว้าตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการก็คือ “ห้องสมุด” ซึ่งอาจมีชื่อเรียกที่ แตกต่างกันไป เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์วิชาการ หรืออาจเป็นห้องสมุดเฉพาะของกระทรวง ทบวง กรม ที่มีลักษณะ การเก็บข้อมูลเฉพาะอย่างเพื่องานเฉพาะเรื่อง เช่น หอประวัติ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลปลีกย่อยอื่น ๆ ที่อาจหาได้ใกล้ตัว เช่น จากเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน คนใกล้ชิด ข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ที่บางครั้งอาจจะดูเหมือนไม่น่าจะนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนได้ แต่ถ้าหากรู้จักจับประเด็น แ่งคิด หรือหามุมมองที่แตกต่างไปจากที่เคยมองที่อาจจะได้บทความหรือสารคดีที่มีคุณค่าน่ารู้ น่าสนใจ ที่หลาย ๆ คนนึกไม่ถึงหรือ เคยมองข้ามไป

การเขียนบทความให้สำเร็จในแต่ละเรื่องแต่ละตอนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเขียนขึ้นโดยอาศัยการสะสมประสบการณ์ และการรวบรวมข้อมูลทั้งของเดิมและของใหม่หลาย ๆ ครั้งเข้าด้วยกัน ตามความสนใจและความตามลำดับเหตุการณ์ที่พบเห็น ในแต่ละช่วง ตลอดจนความพร้อมของข้อมูลและแรงบันดาลใจของผู้เขียนในแต่ละขณะด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่อง ที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักเขียนหน้าใหม่ในอันที่จะสะสมประสบการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์จาก การศึกษา การทำงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตและลงมือบันทึกไว้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลหรือภาพความทรงจำในการเขียน แต่ละเรื่องด้วย

**ข้อควรระวัง**

ผู้เขียนบทความต้องมีความอดทนในการบันทึกข้อมูลจำเป็นเพื่อการเขียนบทความอยู่เสมอ การทอดธุระหรือมองข้าม รายละเอียดบางอย่างอาจทำให้พลาดโอกาสในการเขียนบทความได้

**ประโยชน์ที่ได้รับ**

ผู้เขียนบทความเรียนรู้การหาแหล่งเอกสารและข้อสนเทศที่มีคุณค่าในการเขียน

ผลที่ได้รับ	วันที่												
	ผู้ถ่ายทอด												
	ผู้รับการถ่ายทอด												

